

## สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักงานมายการเจริญพันธุ์

นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
มาตรการที่ 2 พัฒนาและ ขยายเครือข่าย อาสาส่งต่อยุติ การตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัย (RSA) ให้ ครอบคลุมทุก ภูมิภาค	กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุม เครือข่ายอาสา ส่งต่อยุติการ ตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัย (RSA) ราย ภูมิภาค	ก.พ. – มี.ค. 63	4 ครั้ง	<p>ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากทางการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยบริการในเขตพื้นที่เหนือ เพื่อให้เกิดการทำงานสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน รวมทั้งรับทราบแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรเพื่อดูแลวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ ระหว่างเครือข่ายอาสา RSA เครือข่ายท้องไม่พร้อม และสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ตลอดจนรับทราบรายละเอียดของกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 การรายงานผลการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ แนวทางการเบิก-จ่ายยา และการเบิกค่าชดเชยบริการยุติการตั้งครรภ์ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นทัศนคติเชิงบวกและการสร้างแรงจูงใจในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสหวิชาชีพอาสา RSA จำนวน 3 คน</p> <p>ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID – 19) ระบาดในประเทศไทยเป็นวงกว้างและแพร่ขยายเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของ</p>

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
				<p>คนหนุ่มมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีการยกเลิกการจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) จำนวน 3 ครั้ง คือ ภาคใต้ ภาคกลาง – ตะวันออก และภาคอีสาน ตามแผนกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้</p>

### รูปภาพกิจกรรม

